
 
 

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2567 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่ นายกสภามหาวิทยาลัย                     ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ภัทรธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ วิจิตรรัตนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ   ตัณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

    

ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
1. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     ติดภารกิจ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัฒน์ ทองสีดา ผู้น าเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก อัคฮาด ผู้น าเสนอวาระ 
3. อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ ผู้น าเสนอวาระ 
4. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
7. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

 



 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

  ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 มีมติ
อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ ด ารงต าแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและต่อเนื่อง อธิการบดีจึงเสนอรายชื่อบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
 2. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ 
 3. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ประกอบกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และความจ าเป็นในการด าเนินการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี 3 ราย ตามท่ีเสนอมา และมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความ
คิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรักษาการแทนและการปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี และจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายค่า
สมนาคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  

(2) ตามหลักของกฎหมายปกครองให้อ านาจผู้รักษาราชการแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ เสมือนด ารง
ต าแหน่งจริงทุกประการ โดยเฉพาะอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยเลือกแล้ว เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
จึงสามารถด าเนินการบริหารงานตามระบบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ไม่ได้ระบุถึงต าแหน่งรักษาการรองอธิการบดี ดังนั้นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต้องแต่งตั้งรองอธิการบดีเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ได้  

(3) ควรพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีให้ครบทุกต าแหน่งในคราวเดียวกันเพ่ือความต่อเนื่องในการ
บริหารมหาวิทยาลัย และให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งมอบหมายภาระหน้าที่ของรองอธิการบดีแต่ละรายให้มีร ายละเอียด
ลักษณะงานที่ชัดเจน 
 

 



 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 3 ราย ตามค าแนะน าของอธิการบดี ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
 2. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ 
 3. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
 

 4.2 การแต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป นั้น สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
มาตรา 16 ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ในข้อ (3) ระบุกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และในวรรคสอง ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
รองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี 
 อธิการบดีได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน  
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่าควรเพ่ิม

รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในทุกวาระการประชุม โดยระบุเลขมาตราและเนื้อหาของกฎหมาย
ให้ชัดเจน เพ่ือให้กรรมการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการพิจารณา 
และควรจัดท าเล่มรวมพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  25/๒๕62  สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา  
๑๘ (๑๔) ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน ๑๑ ราย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. ๒๕67 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม  
พ.ศ. ๒๕67 ส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของบุคคลในคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ฝ่ายเลขานุการน า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
 

 



 
 

การพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว  มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานและ 
รองประธานกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ร่วมกันพิจารณารายชื่อคณะกรรมการให้ครบ
ตามองค์ประกอบต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  จุมปา  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิร ิ  รองประธานกรรมการ 
   

 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567  
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ ด ารงต าแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีตามค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน 3 ราย คือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ และอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
 เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือน 
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 5 ระบุว่า “ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และ กรรมการและเลขานุการเพ่ือท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาถึงเงินเดือนของผู้บริหาร
เทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานอ่ืนในระดับเดียวกัน ทั้งนี้โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยด้วย 
 ฝ่ายเลขานุการ น าเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) เนื่องด้วยการพิจารณาเงินเดือนของรองอธิการบดีที่ไม่ ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือน 

ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย อาจมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนของอธิการบดีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
จึงแนะน าให้อธิการบดีลาออกจากต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นเหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง 

(2) ควรก าหนดรายละเอียดกรอบภาระงานของรองอธิการบดีให้สมบูรณ์ชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาอัตราเงินเดือนได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

(3) พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องให้สามารถเพ่ิมเงินค่าสมนาคุณส าหรับอธิการบดี
และรองอธิการบดีเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ให้พิจารณาประกอบกับฐานะทางการเงิน
ประเภทเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 



 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ไม่ ได้เป็นข้าราชการ และ
ไม่ไดร้ับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  วิจิตรรัตนะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
สรุปเรื่อง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕65 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับ
คณะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕66 เมื่อวันพุธที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕66 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2567  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในภาพรวมทุกหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรพิจารณาปรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้สอดคล้องกับที่คุรุสภาก าหนด โดยปรับตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนพ้ืนฐาน
วิชาการ และบูรณาการร่วมกับการวิจัยในชั้นเรียน  

(2) ควรปรับค าอธิบายรายวิชาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาคุรุนิพนธ์ให้สอดคล้องกัน 
เช่น หลักสูตรศิลปศึกษา หน้า 34 ระบุว่า “วิเคราะห์ สังเคราะห์ สมรรถนะ” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์งาน และสังเคราะห์
งานเพ่ือจัดท าคุรุนิพนธ์ แต่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการท าวิจัยและโครงงาน 

(3) ควรตรวจสอบการระบุรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ถูกต้องตรงกันทุกหลักสูตร อาทิ  
หน้า 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปและหลักสูตรศิลปศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้มีการอ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทั้ง 38 แห่ง แต่ในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระบุไม่ตรงกัน 

(4) ควรปรับการระบุค าว่า “ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3” ให้ตรงกันทุกหลักสูตร 
(5) ควรพิจารณาปรับรายละเอียดในข้อ 3. โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา ข้อ 3.1 

ระบบการจัดการศึกษา ก าหนดเป็นระบบทวิภาค แต่ระยะเวลาการด าเนินการตามหลักสูตร มี 3 ภาคการศึกษา  
การระบุช่วงเดือนไว้เฉพาะเจาะจงอาจไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษา อาจปรับเป็น “ตามข้อก าหนด
ของภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด”  

(6) ควรตรวจสอบการก าหนดระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องใช้เวลา 120 วัน ในการรับรองหลักสูตร หากไม่ได้รับ
การรับรองก่อน จะไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้  



 
 

(7) ควรพิจารณาปรับจ านวนหน่วยกิตรวมให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ. 2565 

(8) ควรตรวจสอบการระบุภาษาไทยกับภาษาอังกฤษของหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน 
(9) เงื่อนไขการพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการให้ความเห็นชอบซึ่งต่างจาก

สภามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ ใช้ค าว่าอนุมัติ  หมายความว่าหลักสูตรต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการแล้ว  
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่พิจารณาเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และในหลักสูตรที่มีสถาบันวิชาชีพควบคุม เช่น 
คุรุสภา เมื่อผ่านการรับรองความถูกต้องโดยสถาบันวิชาชีพแล้ว ย่อมท าให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใช้เวลา
กระชับขึ้น  

(10) ควรปรับค าอธิบายรายวิชา การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โดยตัดค าว่า “i.e.,” ออก 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) สรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรปรับแก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ดังนี้  

- รายวิชา บูรณาการศิลปศึกษากับภาษาอังกฤษ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา ค าว่า “english” แก้ไข
เป็น “English” และปรับค าอธิบายที่เป็นประโยคให้เป็นวลี อาทิ “that correspond to” แก้ไขเป็น “corresponding to”  

- รายวิชา ศิลปะอินฟลูเอนเซอร์ ควรปรับแก้ไขชื่อรายวิชาเป็น “สื่อใหม่กับศิลปะ” เพ่ือให้
ครอบคลุมเนื้อหารายวิชายิ่งขึ้น และปรับค าอธิบาย เป็น “สื่อใหม่กับศิลปะ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ...” 

- รายวิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น ปรับแก้ไขชื่อรายวิชาเป็น “การถ่ายภาพด้านศิลปะ” และปรับ
ค าอธิบายให้สอดคล้องกัน 

- รายวิชา การวิจัยทางศิลปศึกษา ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาจาก “สรุปและอภิปรายผล”  
ปรับเป็น “สรุปผล อภิปรายผลและการเผยแพร่” เพราะหัวใจส าคัญของการวิจัยการสร้างสรรค์งานคือการเผยแพร่  
จึงควรระบุให้ชัดเจน 

- รายวิชา สัมมนาศิลปศึกษา ควรเรียบเรียงค าอธิบายรายวิชาใหม่ ดังนี้ “ความส าคัญและ
ประโยชน์การสัมมนาศิลปศึกษา กระบวนการสัมมนา สัมมนาประเด็นปัญหา...” เพ่ือให้มีรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 (2) ในกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีรายวิชาคุรุนิพนธ์ จ านวน 1 หน่วยกิต และในวิชาเอกบังคับ  
มีรายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ ควรชี้ให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด แม้จะใช้กระบวนการเดียวกัน ไม่ควรมีเนื้อหาของ
รายวิชาที่ซ้ าซ้อนกันเกินร้อยละ 30 

 (3) ควรปรับรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้ครบองค์ประกอบ โดยขาด 
จริยธรรม (Ethics) และปรับให้สอดคล้องกับตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕65 
และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ



 
 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะ
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการวิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕66 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕66 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2567 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปไดด้ังนี้ 
(1) ควรพิจารณาปรับเนื้อหาในวิชาเอกบังคับให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่อหลักสูตร โดยการจัดกลุ่ม

หรือจ ากัดขอบเขตของรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(2) ควรปรับแก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาของ

หลักสูตร ดังนี้ 
- รายวิชา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ควรก าหนดขอบเขตของการวิจัยให้เฉพาะเจาะจง อาทิ วิจัยทาง

ฟิสิกส์ วิจัยทางชีววิทยา วิจัยทางเคมี และตัดค าว่า “อย่างน้อย 1 โครงการ” ออก 
- รายวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ควรเพ่ิมค าว่า “สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ทางวิทยาศาสตร์” 

เพราะมีความส าคัญส าหรับยุคปัจจุบัน 
(3) ควรปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEO) ดังนี้ 

- ควรตรวจสอบรายละเอียดของ PLO2 ที่ระบุว่า “ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์”  
ควรปรับให้เป็นเชิงพฤติกรรม เนื่องจากค าว่าถ่ายทอดความรู้ เป็นพฤติกรรมที่ต้องการวัดผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ได้แก่ วิธีการเผยแพร่ความรู้ การกระจายข้อมูล วิธีการจัดระเบียบข้อมูล รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลความรู้  

- ควรตรวจสอบการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร PEO3 ให้ปรากฏในผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) ด้วย 

- ควรปรับรายละเอียดของ PEO4 ที่ระบุว่า “มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่จ าเป็น
ทางวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป” ควรปรับรายละเอียดให้สะท้อนด้านบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยหรือค่านิยมอย่าง
ชัดเจน และสอดคล้องกับหน้า 74 ที่ระบุว่า “สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ คุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป” 
เพ่ือให้สามารถวัดประเมินผลได้ชัดเจน 

(4) ควรพิจารณาตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา ในความรับผิดชอบรอง  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีด้านที่รับผิดชอบและสะท้อนความรับผิดชอบหลัก จะส่งผลต่อการทวนสอบที่จะไม่สะท้อน
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2567) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  ตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕65 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการ



 
 

กลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการวิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕66  
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕66 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567  
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรปรับแก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ดังนี้ 

- รายวิชา การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา ค าว่า “ความปลอดภัย” แก้ไขเป็น “ความมั่นคง”  
- รายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการศึกษาทางไกล ควรตัดค าว่า “ทางไกล” ออก และปรับ

เนื้อหารายวิชาให้มีความความทันสมัย โดยตรวจสอบให้ไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน 
- รายวิชา การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ควรปรับระบุว่ า “เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์” ให้มีเนื้อหากว้างขึ้นและเพ่ิมมูลค่าให้หลักสูตรด้วยการเพ่ิมรายละเอียด โดยการเพ่ิมค าว่า “เพ่ือการ
รณรงค์ เพ่ือการสร้างความรู้ เพ่ือการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” 

- รายวิชา การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพ่ิมค าว่า “การเผยแพร่” ให้สอดคล้องกัน 
- รายวิชา การถ่ายภาพสร้างสรรค์ เพิ่มค าว่า “เพ่ือการศึกษา” เพ่ือให้ชัดเจนเรื่องการศึกษา 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
 ถอนวาระ เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
 

 4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2567) 
 ถอนวาระ เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕67 

สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕67 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒567 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕67 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.   

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


